



สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๓๔๖ ถนนอาคารสงเคราะห์ ๕ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๒-๓ โทรสาร ๐-๒๗๓๔-๙๐๒๑ www.tla.or.th

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ที่ 1/2561

เรื่อง รางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ขวลิต ด้านการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560

ตามที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดโครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม เพื่อรับรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ขวลิต ด้านการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูและมอบรางวัลฯ ประจำปีนั้น

คณะกรรมการพิจารณาและคัดเลือกรางวัลฯ มีมติสมควรประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำความดีเพื่อสังคม ด้านการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2560 เพื่อรับรางวัลศาสตราจารย์ คุณหญิงแม้นมาส ขวลิต ประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

1. ชมรมข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ

ข้าราชการและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ ที่หลังจากเกษียณอายุราชการ ได้ร่วมกันจัดชมรมฯ ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรู้หนังสือ ได้สรรหางบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครองในชุมชนที่ห่างไกลจากความเจริญ ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านห้องสมุดโรงเรียน หรือชุมชน ชมรมฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2528 มี ฯพณฯ นายอภิรักษ์ จันทวิมล เป็นประธานกรรมการบริหารคนแรก โดยดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ เป็นประธานกรรมการบริหารคนที่ 4 (พ.ศ.2545-2560) ปัจจุบัน ดร.วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ เป็นประธานชมรมฯ พร้อมกรรมการบริหารอีก 25 ท่าน ปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิกกว่า 5,000 คน ได้ระดมเงินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและมอบหนังสือให้ห้องสมุดต่าง ๆ กว่า 50 โรงเรียน ในระยะเวลากว่า 33 ปีและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณค่าให้นักเรียนและโรงเรียนทั่วทุกภาค

2. นางกัญญา มุสิกกา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคลองขวาง จังหวัดตราด

ครูบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบงานห้องสมุดตั้งแต่ พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน กว่า 30 ปีที่ได้พัฒนาห้องสมุดจากพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียน โดยสละทุนทรัพย์ส่วนตัวจัดทำพื้นที่การอ่านสำหรับนักเรียน จนผู้บริหารเห็นความสำคัญในการอุทิศ เสียสละ ได้ให้ความร่วมมือจนได้อาคารห้องสมุดเอกเทศ ในพ.ศ. 2543 ต่อมาได้พัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ โดยเฉพาะกิจกรรม รักการอ่าน สานสู่ฝัน ในพ.ศ. 2546 ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองด้านแหล่งเรียนรู้จากคุรุสภา ในพ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบมีชีวิต ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านดีเด่นระดับประถมศึกษา รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประถมศึกษา รางวัลหนังสือเล่มเล็กระดับภาค รางวัลเหรียญทองการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ กิจกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ป.4-ป.6 เป็นต้น

3. นางคณินันต์ย์ เขียวสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนางวงศ์ จังหวัดน่าน

ครูภาษาไทยที่รับผิดชอบงานห้องสมุดด้วยใจรักกว่า 30 ปี ด้วยความต้องการให้นักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุด ได้ปรับปรุงพื้นที่ ทารูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเป็นตัวตน เอกลักษณ์ ความน่าเชื่อถือให้กับห้องสมุด ให้เกิดประทับใจและผูกพันกับห้องสมุด ด้วย 5 วิธีการ ได้แก่ กระตุ้น แนะนำแหล่งวิทยากร สร้างองค์ความรู้ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และบริการด้วยจิตสาธารณะ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุดสุดรัก บันทึกการอ่าน การอ่านหนังสือให้ครูฟัง ห้องสมุดเคลื่อนที่ พี่มาเล่านิทาน เพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้องอ่านหนังสือ เรื่องเล่าเข้านี้ สายใยรักการอ่าน หนังสือเล่มเล็กเล่มใหญ่ ยอดนักอ่านยอดนักเขียน วันของเราชวนักอ่าน จากหนังสือสู่มืออาชีพ ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ครูเกียรติยศ ครูยอดนักอ่าน ห้องสมุดยอดเยี่ยม ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ เป็นหนึ่งใน 60 นวัตกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รางวัลเหรียญเงินหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เป็นต้น

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561



(ศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ สัจจานันท์)

นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ